

Sau Vũ 'Nhôm' thì đến ai?

Việt Báo

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

"Sau đi hội 12, những nhóm quyền lực và lợi ích mới sẽ lên để thay thế và tìm cách "nuốt" những nhóm quyền lực và lợi ích cũ, đặc biệt từ giữa năm 2016 khi chính quyền "chống tham nhũng" được Tổng Bí thư Trọng tung ra đã bắt không ít kẻ lợi dụng những mặt bình phong để bắt những kẻ khác phải "ói" ra."



Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Việt Báo

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

Lê Thanh Hải, hàng sau bên trái, trong một hội nghị năm 2011, Hà Nội - Reuters

Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Phạm Chí Dũng

Năm 2017 đầy biến động và màn màn cho chuỗi biến động ghê gớm những năm sau.

Nếu vì Đinh La Thăng bất ngờ đã phá vỡ tiến trình chính trị “đồng viên đồng chí” không thể “ngiam”, thì sẽ sao cho cả trùm bất động sản Vũ “Nhôm”, chắc không phải là công an Phan Văn Anh Vũ, như đánh dấu quan niệm bất qua ranh giới giữa hai nhóm quyền lực - lợi ích mới và các nhóm quyền lực - lợi ích cũ để chính thức chuyển qua thời kỳ “tàn sát” nhau.

Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Viết bởi lb

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

“Nhôm” nhúng gì đã “nuốt”

Mức độ tàn khốc và dã man của cuộc chiến phe phái luôn tiếp tục diễn ra với trò chơi bằng đồng thôn tính tài sản và tranh giành lãnh địa làm ăn của nhau. 5 năm trước khi Trùm Bê của Ngân hàng Phụng Nam và đồng nghiệp xem là một trong những “tay hòm chìa khóa” của gia đình thế tập thì đó là Nguyễn Tấn Dũng, thôn tính Sacombank (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín) của Đồng Văn Thành, ông Thành đã suýt dính phải vòng lao lý. Những cuộc cùng vùn thoát. Với đi u kiển phải “nhôm” Sacombank. 5 năm sau - 2017, khi Đồng Văn Thành tiếp tục tiếp quản và cùng nhóm cùng đi cùng thủng bên cạnh tân thế tập Nguyễn Xuân Phúc, đến lượt Trùm Bê sa cấn hoấn nhn. Những lúc này, hoấn nhn đã không còn gì nữa là mồi đe dọa của quan t pháp, mà Trùm Bê đã đi thủng vào tù.

Vũ “Nhôm” - thế tập tá công an Phan Văn Anh Vũ cũng không tránh khỏi sự kiểm soát của Trùm Bê.

Vũ - đã thế tập là một người quyển thế Đà Nẵng và có thế tiếp vào hàng trăm người giàu của xã s điều tàn vì nhn quan chức thế vét và tham nhũng, giờ này đang phải “nhôm” một phần lớn những gì đã “nuốt”. Ngay trước mặt và cái có thế thế y đức s đức là hơn ba chục ngôi nhà có gác công sản mà Vũ đã thế tập ly thế tập, vủa dọa nhn và “đm tiển vào mồm”, tích góp cho mình. Chả k nhn u đức án biệt thế tập nhn kéo theo những thế tập nhn và căn h màu m Đà Nẵng, Sài Gòn...

Những “nhôm” cho ai?

Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Viết bởi lb

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

Có nhìn vào bối cảnh “nền báo chí cách mạng” là có thể cảm nhận và đoán biết.

“Nền báo chí cách mạng”

Khác với quang cảnh đầu đá nhúng năm trước với chủ trương thông mạng xã hội - để các nhúng bàn tay lên giũ trong nền báo chí chi phối, từ năm 2016 đến nay đã xuất hiện nhúng đầu hiều cho thị trường báo chí nhà nước đang tăng tốc “mặt trận thứ hai”, sau “mặt trận thứ nhất” là mạng xã hội.

Ngày càng nhận thấy báo nhà nước đã lao vào “đánh đấm” và quá bận rộn nghiên cứu phục vụ cho các tập đoàn quyền lực lớn lợi ích nhóm, trong khi nhúng tờ báo này chủ yếu quan tâm đến nhận thấy và nền dân sinh và dân quyền bị bóc lột và bị chà đạp ở Việt Nam.

Cũng ngày càng rõ với khuyến khích nhúng mặt sự quan chức đã lợi dụng chủ trương “chúng tham nhũng” để sự dụng báo nhà nước như “mặt trận thứ hai”, để không chủ tranh giành quyền lực mà còn tiến đến thâm tóm lãnh đạo làm ăn cướp nhau. Mặt sự tờ báo nhà nước cũng bị thế lợi có cả hai “ăn bằm”.

Bởi cảnh “Trung ương đánh Đà Nẵng” trong năm 2017 và để các báo nhà nước chủ yếu theo đà tin viết bài mặt cách nhứt tình hiều minh thị là mặt minh chủ nhúng sự nhúng để nhúng với “nhúng có cảm, kể có

Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Viết bởi lb

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

cháo”.

Trong khi đó, “Nhất thị hóa bệ máy và chức danh giám đốc và Nhà nước” - một chủ đề đang cựa quậy của giới kinh doanh và chính quyền địa phương thi hành trong năm 2017 - hiện đang ngày càng trở thành một chủ đề nóng bỏng dành cho những quan chức nào đó, những cũng biến thành những nguy hiểm “kéo dao vào cổ” đối với những quan chức khác, nhất là số đầu tiên thành.

Sớm hay muộn đôi chút cũng sẽ diễn ra một phong trào “tái cấu trúc nhóm quy hoạch” từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Nếu đi hỏi 12 vào đầu năm 2016 của giới kinh doanh và chính quyền thì nhóm giám sát chủ đề “bất cập tại Trung Dũng”, các hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017 chủ nhóm “x” và “dây” thì hiện nay tháng tiếp theo là một trận đấu công kích của các tập đoàn quy hoạch dành cho nhau, giữa nhóm quy hoạch mới đối với nhóm quy hoạch cũ, và cả giữa các nhóm quy hoạch mới với nhau. Đó là những của SunGroup, Sài Gòn của Văn Thành Phát, Kiên Giang của Nguyễn Thanh Ngọc ... có thể là những cái tên đầu tiên của “thị trường hội tụ”.

Sau Vũ “Nhôm” là đến gia nào?

Ai là “nhân nhân” tiếp theo?

Văn Thành Phát đầu tư vào hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Trương Thị Lan. Tập đoàn này hiện có vốn đầu tư lên tới 12.800 tỷ đồng, cao hơn cả Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (9.300 tỷ đồng) và Hoàng Anh Gia Lai

Sau Vũ ‘Nhôm’ thì đến ai?

Viết bởi lb

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

Công bố về Đẳng cấp và mức độ lợi nhuận là 7.200 tỷ đồng.

Chỉ riêng tại 2 công ty Công ty TNHH Tập đoàn Việt Nam Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Phát, bà Trần Thị Ngọc Lan đã sở hữu lợi nhuận công phần trị giá tại hơn 6.700 tỷ đồng. Với khối tài sản này, bà Lan có thể coi là một trong những người giàu nhất Việt Nam, đứng ngang hàng với ông Đặng Công Minh – chủ tịch tập đoàn Him Lam hay bà Lê Thị Thúy Nga – chủ tịch tập đoàn Nam Cường.

Nhưng cái tên Việt Nam Phát và bà chủ Trần Thị Ngọc Lan lại khá bí ẩn khi thông tin cá nhân rất hiếm hoi được tiết lộ với giới truyền thông.

Cái tên Việt Nam Phát thực sự được chú ý khi tại phiên xét xử báo cáo Đặng Thị Trần ngày 7/1/2014, ông Đặng Chí Dũng (anh trai Đặng Thị Trần, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giao thông vận tải) khai nhận 20 tỷ đồng để đầu tư làm dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn của Tập đoàn Việt Nam Phát (TP.HCM) do bà Trần Thị Ngọc Lan làm chủ tịch.

Từ đầu tháng 8/2016 đã bắt đầu tăng cường những dấu hiệu của công vào Tập đoàn Việt Nam Phát thực sự sở hữu của gia đình họ Trần Thị Ngọc. Một trong số những bài viết trên báo nhà nước mang tựa đề “Đôi gia Trần Thị Ngọc Lan và ‘đầu chấu’ Việt Nam Phát đang toan tính gì?”, cho rằng “Thâu tóm hàng loạt siêu dự án rồi để ‘trùm mìn’, đứng công của Tập đoàn Việt Nam Phát trên thị trường đầu tư TP.HCM đang là một tin số vô cùng bí hiểm”.

Sau đó, bất đầu xuất hiện trên mạng xã hội một số bài viết mang tính móc xích về mối quan hệ “đặc biệt” giữa bà Trần Thị Ngọc Lan với ông Lê Thanh Hải – Bí thư thành ủy TP.HCM từ năm 2015 trở về trước. Nhiều dự đoán cho rằng nhà có số “bỏ o kê” của Bí thư Hải mà Văn Thành Phát đã giành được nhiều khu đất vàng để kinh doanh bất động sản, mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn này.

Ngày 27/10/2017, một số tờ báo nhà nước bắt đầu đăng tin li: “Bà Trần Thị Ngọc Lan và 9 người nhà rút hồ sơ xin thôi quyền tịch Việt Nam”.

Rất đáng chú ý, bên tin trên li kèm theo một nội dung được trích từ văn bản pháp quy mà chỉ áp dụng đối với những trường hợp bị xem là phạm tội: “Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người xin thôi quyền tịch Việt Nam chấp hành thôi quyền tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: a) Đang nộp thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tịch hoặc cá nhân ở Việt Nam; b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam; d) Đang bị tạm giam để chấp hành án...”

Khó mà nghi ngờ rằng bên tin “Bà Trần Thị Ngọc Lan và 9 người nhà rút hồ sơ xin thôi quyền tịch Việt Nam” không có “mùi”. Đó là một thủ tục rớt để tránh công khai đi li: sau đi hơn 12, những nhóm quyền li và li ích mới li lên để thay thế và tìm cách “nuốt” những nhóm quyền li và li ích cũ, đặc biệt từ giữa năm 2016 khi chi n dự ch “chống tham nhũng” được Tổng bí thư Trần Trọng Dũng ra đã bị không ít kẻ li dùng như một bình phong để bắt những kẻ khác phải “ói” ra.

Sau Vũ 'Nhôm' thì đến ai?

Việt báo

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 12:54

Từ cuối năm 2015 và trở lại đầu hè 2016, đã có tin Lê Thanh Hải và Tập đoàn Vingroup Phát triển Trại công Nhân Lan nằm trong danh sách “bị thất”.

Sau đầu hè 2016, ông Lê Thanh Hải bị loại khỏi Bộ chính trị, không còn giữ chức bí thư thành ủy TP.HCM và coi như “hạ cánh”. Ông Hải cũng bị mất số dư luồn đầu đoán là “mất trong những ngày tham nhũng và giàu nhất Việt Nam”.

Ngày càng hiện rõ triển vọng trong thời gian không bao lâu nữa, mất thế lực chính trị và tài phiệt nào đó sẽ hết công Vingroup Phát, và do đó hết công của cựu bí thư Lê Thanh Hải theo cách “cả thiên trở đầu”.

Đó cũng là cách mà những con cá mập ở Việt Nam vẫn hàng ngày cướp nuốt lẫn nhau, sau khi đã dày công chúng đã thuê phần xôn xao ngất công dân chúng.

Nguồn: Phạm Chí Dũng, VOA